



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวดารุณี เงินแท้	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๕๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๕๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวดารุณี เงินแท้

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๕๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๐ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๒๑
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖
๓. อื่น ๆ (ระบุ)..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวดารุณี เงินแท้

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๕๕)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๖ ปี สถานภาพสมรส คู่ อาชีพรับจ้าง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้อง  
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๓๐ น. มาด้วยอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม ๒  
ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล การประเมินผู้ป่วยแรกเริ่ม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง มีอาการหายใจเร็ว ห่อปาก  
เวลาหายใจออก (pursed lip breathing) ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยในการช่วยหายใจ (accessory muscles)  
สัญญาณชีพแรกเริ่ม ความดันโลหิต ๑๕๐/๑๑๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๐ ครั้งต่อนาที  
อัตราการหายใจ ๓๒ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๔ องศาเซลเซียส ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว  
๘๘ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ซักประวัติเพิ่มเติม มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและโรคปอดอุดกั้น  
เรื้อรัง ประวัติการเจ็บป่วยพบว่า ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ น้ำมูกเขียวและเสมหะสีเขียว  
ปริมาณมากขึ้น แต่ยังสามารถควบคุมอาการหอบเหนื่อยด้วยการพ่นยาขยายหลอดลมเมื่ออยู่บ้านได้ เข้านี้  
หลังตื่นนอนตอนเช้า มีอาการไอและขากเสมหะลำบากทำให้มีอาการหอบเหนื่อยกำเริบมากขึ้น พ่นยาขยาย  
หลอดลมเมื่ออยู่บ้าน ๓ ครั้งอาการหอบเหนื่อยยังไม่ทุเลาจึงตัดสินใจมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง ตรวจร่างกาย  
พบว่าเสียง หายใจออกมีเสียงวี๊ด (expiratory wheezing) ได้รับการรักษาด้วยการพ่นยาขยายหลอดลม  
(Bronchodilators) เป็น beradual จำนวน ๓ ครั้ง โดยพ่นห่างกันทุก ๑๕ นาที และฉีดยาสเตียรอยด์  
(Steroids) เป็น dexamethasone ๘ มิลลิกรัมเข้าทางหลอดเลือดดำทันที หลังจากพ่นยาครบ ๓ ครั้งตาม  
แผนการรักษาแล้วทำการประเมินอาการซ้ำ พบว่าอาการหอบเหนื่อยลดลง ผู้ป่วยแจ้งว่าหายใจโล่งขึ้น แต่ผู้ป่วย  
ยังห่อปากเวลาหายใจออก (pursed lip breathing) และใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการช่วยหายใจ (accessory  
muscle) โดยเฉพาะเวลาหายใจเข้า ประเมินสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ๑๔๐/๙๖ มิลลิเมตรปรอท อัตราการ  
เต้นของหัวใจ ๑๑๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๗ องศาเซลเซียส ค่า  
ความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว ๙๒ เปอร์เซ็นต์ ฟังเสียงปอดยังพบเสียงวี๊ด (expiratory wheezing) และ  
เสียงหายใจค่อยลง (decreased breath sounds) แพทย์จึงส่งฉายภาพรังสีปอดเพิ่มเติม ขณะเคลื่อนย้าย  
ผู้ป่วยไปยังห้องเอกซเรย์ ดูแลให้ออกซิเจนแคนนูลา ๒ ลิตรต่อนาที ผลการฉายภาพรังสีปอดพบว่ามีน้ำและมี

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยแต่ละราย และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขโดยการจัดทำกลุ่มสนทนา (Focus group)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหอบเหนื่อยกำเริบในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๒. มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นรายบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม เหมาะกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยสูงสุด